

# Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

Đảng bộ Công an tỉnh là 1 trong 2 đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đều được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tích cực triển khai, đặc biệt là công tác nhân sự để việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội thành công.



Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh: Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội. Chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, bảo đảm việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác nhân sự và chuẩn bị văn kiện đại hội. Đến thời điểm này, 26/26 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và 8/8 đảng bộ công an huyện, thành phố đã tổ chức xong đại hội. Lần đầu tiên công nghệ thông tin được ứng dụng trong bầu cử, kiểm phiếu tại Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu và đảng bộ công an các huyện, thành phố khoa học, hiệu quả, qua đó rút kinh nghiệm, phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh sắp tới.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung xây dựng Báo cáo chính trị, trong đó yêu cầu phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình

và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ. Dự thảo văn kiện Đại hội đã được gửi đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để xin ý kiến. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện. Dự thảo văn kiện Đại hội đã được gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh để thẩm sát quy định, và triển khai tổ chức đại hội. Điều lệ Đảng để xây dựng kế hoạch, phương hướng nhân sự và thực hiện quy trình các bước theo quy định. Trong quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc quy hoạch đối ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm cơ cấu hợp lý. Ngoài ra, Đảng ủy Công an tỉnh còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp gắn với phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo biên soạn, xuất bản cuốn "Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình qua các kỳ đại hội", đây là tài liệu có ý nghĩa quan trọng trong đợt sinh hoạt chính trị, góp phần giáo dục truyền thống đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống về vang của Đảng bộ Công an tỉnh qua các giai đoạn cách mạng, tình thần công tác, chiến đấu kiên trung, bất khuất của các thế hệ cán bộ, đảng viên Công an Thái Bình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII sẽ tổ chức vào đầu tháng 7/2020.

ĐÀO QUYÊN

## Kế thừa cơ sở vật chất đã có

Năm học vừa qua, các trường học trên địa bàn huyện Kiến Xương đã thực hiện tiết kiệm chi hoạt động từ nguồn ngân sách chi thường xuyên nhà nước cấp và huy động các nguồn kinh phí để tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, mua bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học. Ông Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Phòng đã tham mưu UBND huyện thực hiện lắp đặt camera cho các trường tiểu học, THCS, tiểu học và THCS và lắp bổ sung tivi cho các trường mầm non; đầu tư lắp đặt nước sạch cho một số trường mầm non, tiểu học; hỗ trợ xây mới và nâng cấp công trình vệ sinh cho giáo viên và học sinh ở cả 3 cấp học. Trong năm học, cùng với ngân sách được cấp, các địa phương và các nhà trường đã đầu tư trên 20 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất phòng học và trang thiết bị đáp ứng công tác dạy học. Đến nay, toàn huyện có 5 trường đạt thư viện tiên tiến, 56 trường đạt thư viện chuẩn, có 8 trường tiểu học, THCS trong huyện được đầu tư thư viện "mở - hiện đại" hoạt động hiệu quả. Theo ông Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương, trên cơ sở kế thừa hiện có về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ngành đã và đang xây dựng kế hoạch bổ sung một số trang thiết bị dạy học mới đối với lớp 1 để phù hợp với chương trình GDPT mới.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 299 cơ sở giáo dục mầm non, 435 cơ sở GDPT (giảm 183 đầu mối), 1 trung tâm GDTX tỉnh với chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, 12 cơ sở giáo dục đào tạo GDTX có cấp THPT. Tỷ lệ phòng học kiên cố tăng nhanh, trong đó bậc học mầm non đạt 95,7%; tiểu học đạt 89,7%; THCS là 98,5%; THPT đạt 92,4% số phòng học kiên cố. Các trường tiểu học, THCS, THPT đã tích cực tranh thủ các nguồn vốn để xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm tư liệu dạy học của các trường tiểu học đều có tư liệu dạy học theo môn, khối; cấp THCS, THPT đã có từ 2 - 5 phòng học bộ môn. 100% các trường mầm non, phổ thông có thiết bị theo danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thiết kế và định hướng xây dựng danh mục trang thiết bị dạy học của chương trình GDPT mới là kế thừa và sử dụng thiết bị hiện có. Vì thế, trong tình hình vừa qua, để chuẩn bị về thiết bị dạy học, Sở đã yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát thực trạng thiết bị dạy học và phân loại theo 3 nhóm: còn sử dụng được; hư hỏng nhưng có thể cải tạo, sửa chữa được và hư hỏng hoàn toàn. Từ đó, xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung (có chọn lọc), ưu tiên bàn ghế 2 chỗ ngồi và thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1.

# Kỳ vọng chương trình giáo dục phổ thông mới

## KỶ 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT - YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Cùng với đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất cũng là yếu tố quan trọng để ngành Giáo dục thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng đến thời điểm hiện tại Thái Bình đang dồn sức chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sẵn sàng thực hiện đổi mới giáo dục.

### Ưu tiên cấp tiểu học

Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình GDPT mới sẽ được bắt đầu triển khai từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1. Tiếp đó là từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Như vậy, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa đến thời điểm chương trình mới sẽ được áp dụng đầu tiên với lớp 1, do đó, tiểu học hiện đang là cấp học được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Theo kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chi riêng ở cấp tiểu học, 100% xã, phường, thị trấn có trường tiểu học công lập đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tiểu học. Trong đó quan tâm đầu tư để xây dựng phòng học bảo đảm mỗi lớp 1 phòng học, tăng cường đầu tư xây dựng các phòng phục vụ học tập, phòng chức năng như: giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thiết bị giáo dục, thư viện. 100% trường tiểu học được đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế 2 chỗ ngồi, máy tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp

ứng cơ sở vật chất trường lớp cho việc thực hiện chương trình GDPT mới. Bên cạnh đó, ngành cũng có kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, cơ sở vật chất trường lớp và trang thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới trong năm 2020. Trưởng Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) là một ví dụ điển hình trong việc được đầu tư xây dựng mới phòng học, phòng chức năng. Thấy giáo Nguyễn Thiện Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá chia sẻ: Trường hiện đang có số lượng học sinh cao nhất trong số các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, trường được đầu tư xây dựng mới một dãy phòng học 2 tầng gồm 12 lớp học. Công trình đang trong quá trình hoàn thiện để sớm đưa vào sử dụng từ năm học 2020 - 2021. Khi đó, Trường sẽ có thêm 12 lớp học mới, điều này tạo đồng nghĩa với số lượng học sinh trong một lớp hiện nay sẽ giảm xuống. Đây là điều kiện thuận lợi để trường thực hiện chương trình GDPT mới vào tháng 9 tới đây.

Không chỉ phòng học, phòng bộ môn, việc xây dựng môi trường giáo dục trải nghiệm cho học sinh tiểu học cũng là một yếu tố quan trọng khi thực hiện chương trình GDPT mới. Nhận thức được điều này, nhiều trường học trên

địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng thư viện xanh, mô hình giáo dục sinh thái... ngay trong khuôn viên nhà trường để tăng cường các hoạt động trải nghiệm của học sinh. Cô giáo Giang Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diêm Điền (Thái Thụy) chia sẻ: Dự kiến, năm học 2020 - 2021 Trường sẽ có 6 lớp 1. Khi thực hiện chương trình GDPT mới, Trường có nhiều thuận lợi như: đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, sẵn sàng đổi mới; học sinh được học 2 buổi/ngày với đủ phòng học, phòng bộ môn; học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm... Thời gian tới, Trường dự kiến sẽ huy động xã hội hóa để trang bị cho mỗi phòng học lớp 1 một chiếc tivi thông minh để các em được tiếp cận nhiều hơn với âm thanh, hình ảnh. Qua đó, sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Triển khai thực hiện chương trình GDPT mới là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong thời gian này đồng thời cũng là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Vì vậy, để thực hiện tốt chương trình, cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và phụ huynh học sinh đang tích cực phối hợp, chung tay góp sức đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để chương trình GDPT mới thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra.

(còn nữa)  
ĐÀNG ANH



Học sinh Trường Tiểu học Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) trong giờ tin học.

## KIẾN XƯƠNG

# Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, những năm gần đây, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Là gia đình làm nông nghiệp, không có chế độ lương hưu nên bà Vương Thị Liễu, thôn Phụng Thương, xã Vũ An (Kiến Xương) đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho cả hai vợ chồng. Bà Liễu cho biết: Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tuyên truyền về lợi ích của BHXH tự nguyện nên tôi đã đăng ký tham gia, đến nay đã được hơn 10 năm. Đây là khoản tiết kiệm khi về già để chúng tôi không phải phụ thuộc vào con cái. Bên cạnh

đó, tôi cũng thường xuyên vận động những người làm nông như tôi tham gia BHXH tự nguyện, để sau này cũng được hưởng chế độ lương hưu.

Ông Nguyễn Văn Tích, Bí thư Đảng ủy xã Vũ An cho biết: Hàng nay, xã Vũ An có trên 100 người tham gia BHXH tự nguyện. Để phát triển hơn nữa số người tham gia BHXH tự nguyện, cấp ủy và chính quyền địa phương đã ra nghị quyết, giao Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã phối hợp tổ chức các lớp truyền thông, tư vấn cho người dân về BHXH tự nguyện. Mục tiêu đến năm 2025, cả xã có từ 20 - 30% dân số tham gia BHXH tự nguyện.

Có thể nói, BHXH tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định,

giúp họ giảm bớt rủi ro khi về già. Tuy nhiên, những năm đầu triển khai chính sách này, huyện Kiến Xương cũng gặp không ít vướng mắc. Nguyên nhân chính do đây là chính sách mới, người dân chưa thực sự hiểu về những quyền lợi được hưởng nên chưa mặn mà tham gia. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện còn hạn chế, nhiều người lao động hiện nay lại chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH với tương lai của mình.

Để từng bước tháo gỡ những vướng mắc này, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương đã áp dụng nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, Bảo hiểm

xã hội huyện Kiến Xương thường xuyên tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu cho từng xã về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phân công cán bộ phụ trách các xã để theo dõi, nắm bắt tình hình. Hàng tháng, tổ chức đánh giá tình hình phát triển đối tượng cho từng xã, đưa ra giải pháp cho những xã không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại các xã có tỷ lệ bao phủ BHXH thấp, đặc biệt vận động những người dân chưa tham gia BHXH tự nguyện đến hội nghị để nghe tư vấn. Phối hợp với Đài TTTH huyện và đài truyền thanh các xã để tuyên truyền theo chuyên đề, chuyên mục. Từ đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

giai đoạn 2020 - 2025. Nếu như năm 2015, toàn huyện có 630 người tham gia BHXH tự nguyện thì đến hết ngày 21/5/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đã là 2.170 người. Đặc biệt, trong năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 1.190 người.

Ông Lý Công Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội

huyện Kiến Xương cho biết: Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần hơn với người dân. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, trong đó tăng cường công tác tổ chức hội nghị

tuyên truyền ở các địa phương, nhất là với các xã chưa đạt chỉ tiêu đã giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa trong tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện, phần đầu tư và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

THU HOÀI



Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT tại xã Vũ An (Kiến Xương).